

### กบข. มอบหมายผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารพอร์ต

กบข. เผยกลยุทธ์บริหารพอร์ตการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยง มอบหมายผู้จัดการกองทุนภายนอกร่วมจัดการลงทุนภายใต้กฎระเบียบ

นางสาววิริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายนโยบายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุน ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ กบข. ได้มีมติมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนที่มีใบอนุญาตจัดการกองทุนจำนวน 4 ราย เป็นผู้จัดการกองทุนรายย่อยของ กบข. ในสัดส่วนร้อยละ 25-30 ของเงินกองทุน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารจัดการเอง โดยพิจารณาจากหน้าที่หลักขององค์กร การประหยัดต้นทุนจากขนาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความพร้อมของโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้ การมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหารพอร์ตให้กับ กบข. จะทำให้การบริหารพอร์ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการมอบหมายให้บริหารพอร์ตตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้จัดการกองทุน โดยมีสัญญาจ้างและเงื่อนไขการบริหารตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งแผนการลงทุนของผู้จัดการลงทุนแต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติจาก กบข.

ทั้งนี้ ในการว่าจ้างผู้จัดการลงทุนนั้นนอกจากจะช่วยทำให้ กบข. มีดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ การว่าจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกนั้นยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนเอง

อย่างไรก็ตาม กบข. ได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนภายนอกอย่างใกล้ชิด และประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและเป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน กบข. ได้ว่าจ้างผู้จัดการกองทุนรายย่อยในประเทศเพื่อร่วมทำหน้าที่บริหารพอร์ตการลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท ประกอบด้วย บลจ. กสิกรไทย จำกัด บลจ. วรรณ จำกัด บลจ. ทิสโก้ จำกัด และ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนรายย่อยนั้น ได้ใช้เงื่อนไขหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ ความมั่นคง ผลการดำเนินงานของบริษัท กระบวนการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนจรรยาบรรณในการบริหารกองทุน

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th